






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> น้ำท่วม</p> <p>สถานการณ์-มาตรการรับมือ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, hfocus, ch3plus, newtv, INN, topnews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย ติดตามสถานการณ์น้ำ หลังหลายจังหวัดในภาคเหนือได้รับผลกระทบ โดยได้มีการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าสุโขทัย ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 4 ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด นพ.สจจ.สุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับมวลน้ำ 3 จุด พร้อมกล่าวว่า ปีนี้ยังไม่มั่นใจว่า จ.สุโขทัย จะรับมือได้ เพราะน้ำกับตลิ่งจะรับไหว 100% ไม่ได้ แต่เชื่อว่าชาวสุโขทัยและข้าราชการมีความชำนาญพอสมควรในการป้องกันน้ำ ถ้าน้ำฝนในพื้นที่ไม่รุนแรงน้ำคือน่าจะรับมือไหว ส่วนจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ ได้สั่งการให้ สสจ.ทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบตั้งหน่วยแพทย์ เช่น จ.น่าน จ.เชียงราย พร้อมให้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงประเมินหลังน้ำลดที่จะมีเรื่องโรคติดต่อด้วย พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, news1live, sonthitalk, thailandplus, hfocus, thaipbs)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือ มอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรค จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ เผื่อระวังติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ พร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัด เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย และสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่</p> <p>- อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป กองควบคุมโรค และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และสคร.ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ จัดทีมตระหนักรู้อาการ (SAT) ตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเผื่อระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ให้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงเร่งสื่อสารให้ความรู้การป้องกันโรคแก่ประชาชน</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเสี่ยงน้ำท่วม ระมัดระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการ และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ นอกจากโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในช่วงน้ำท่วม ยังมีภัยสุขภาพอื่นที่ต้องระวัง เช่น แมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย รวมถึงอุบัติเหตุจากการซึ่ยานพาหนะผ่านเส้นทางน้ำไหลผ่าน พร้อมเน้นย้ำวิธีป้องกันดังนี้ 1.ไม่ทิ้งขยะทุกชนิด หรือซั่บถ่ายของเสียลงน้ำ 2.ไม่ปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้ำโดยลำพัง 3.หากมีน้ำสกปรก กระเด็นเข้าตา ให้รีบล้างหน้าและดวงตาด้วยน้ำสะอาด 4.ทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด 5.หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำอย่าโคลน ควรใส่รองเท้าบู๊ทุกครั้ง และ 6.รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, prd., Chiangmainews)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย มอบทีม MCATT เขตสุขภาพที่ 1 จัดตั้งทีม EOC เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ดูแลจิตใจประชาชน วางแนวทางการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก พร้อมประสานการดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ผู้ป่วยติดสุราไม่ให้ขาดยา และทุกคนสามารถช่วยดูแลจิตใจกันได้ ด้วยหลัก 3ส. “สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง”</p> <p>- นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผอ.รพ.สวนปรุง เผยหลักการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5 ข้อ ได้แก่ 1.การทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม การให้ที่พักพิง 2.การทำให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย ได้แก่ การรับฟังอย่างเข้าใจ การให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาเบื้องต้น 3.การช่วยเหลือจัดการให้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะครอบครัว 4.การสร้างความหวังที่เป็นไปได้ เช่น การประสานงานให้ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ การติดตามคนที่สูญหาย และ 5.การส่งเสริม กระตุ้น ในการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหา พี่นฟู และช่วยเหลือกันและกัน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, shodhitalk, news1live, prd.)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย เร่งส่งทีม SEhRT ศูนย์อนามัย ช่วยเหลือประชาชน เน้นเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมสนับสนุนสิ่งของด้านสุขอนามัย และการจัดการสุขาภิบาล ร่วมกับทีมจังหวัด สื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพ เตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HPEHOC) ส่วนกลาง ระดมทีม SEhRT ทั่วประเทศ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, hfocus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคเหนือ ว่า สถานการณ์น้ำท่วมยังมี ปัญหาเพิ่มขึ้นใน 3 จังหวัด คือ เชียงราย น่าน และแพร่ ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ต้องเฝ้าระวัง 2 จังหวัด คือ เชียงราย และพะเยา มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบ 13 เป็น รพ. 2 แห่ง สสอ. 2 แห่ง และ รพ.สต. 9 แห่ง จำนวนนี้เปิดให้บริการ ตามปกติ 5 แห่ง ปิดบริการ 8 แห่ง ส่วนการดูแลสุขภาพประชาชน 9 พันครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ได้จัดหน่วยแพทย์ไปดูแล ตามปกติ ส่วนกลางได้สนับสนุนยา 1 พันชุด รายงานจนถึงขณะนี้ พบผู้เสียชีวิตสะสมจากเหตุน้ำท่วม 8 ราย บาดเจ็บ 10 ราย</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร (Mpox)</p>	
<p>สถานการณ์-มาตรการรับมือ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร สายพันธุ์คลัดวันบี (Clade 1b) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศเตือนและยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคระหว่าง ประเทศ เป็นชายชาวต่างประเทศ อายุ 66 ปี เดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 14 ส.ค. ขณะนี้รับการรักษาใน รพ. ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิด 43 ราย ยังไม่มีใครติดเชื้อ ฝ้าสังเกตอาการต่อเนื่องให้ครบ 21 วัน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผยนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน "โรคฝีดาษวานร" สำหรับด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ประกอบด้วย มีไข้ (38 องศา) หรือมีประวัติมีไข้ร่วมกับมีอาการหนึ่งอาการ (เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และ ต่อมน้ำเหลืองโต) มีผื่นกระจายตามลำตัวลักษณะเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด และเดินทางมาจากหรือ อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรค ภายใน 21 วัน ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 67 ประเทศที่มีการระบาดของ โรคฝีดาษวานรในประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐบุรุนดี สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐรวันดา และสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ซึ่งจะมีการปรับปรุงมาตรการเป็นระยะตามสถานการณ์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผอ.สคร. 12 สงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในพื้นที่ 7 จ.ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 23 ส.ค. 67 พบผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย รายล่าสุดพบในเดือนก.ค. และเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่พบในประเทศไทยอยู่แล้ว (Mpox clade 2) ซึ่งไม่รุนแรง และไม่ใช้สายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกา (clade 1) พร้อมเน้นย้ำการป้องกันโรค โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม หมั่นล้างมือ ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัว ร่วมกัน หากมีอาการสงสัยขอให้เข้ารับตรวจที่ รพ.ใกล้บ้าน</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>- กองด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศและกักกันโรค สธ. ร่วมกับ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหารือแนวปฏิบัติและมาตรการระหว่างประเทศรองรับการเฝ้าระวังโรค Mpox เพิ่มมาตรการขอให้ผู้โดยสารจาก พื้นที่เสี่ยงลงทะเบียนระบบ Thai Health Pass สามารถนำมาใช้ในการติดตามและบริหารจัดการกรณีพบผู้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- สธ.สิงคโปร์ ออกแถลงการณ์เพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจคัดกรองด้านสาธารณสุขตามจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรค โดยปีนพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ 2 สะสมแล้ว 13 คน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เตือนภัยสุราษฎร์</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, newtv)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยว่า ได้รับรายงานช่วงวันที่ 22 -24 ส.ค.67 มีผู้ป่วยเข้ารับรักษาที่ รพ. รวม 16 ราย ทุกรายมีอาการหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ เนื่องจากมีภาวะพิษจากเมทานอล สาเหตุจากดื่มสุราปลอม ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.นพรัตนราชธานี 9 ราย รพ.นวมินทร์ 9 4 ราย รพ.เกษมราษฎร์ 1 ราย รพ.เสรีรักษ์ 1 ราย และ รพ.ราชวิถี 1 ราย พร้อมเตือนประชาชน ให้หลีกเลี่ยงการบริโภคสุราปลอม โดยสังเกตได้จากสแตมป์สรรพสามิตที่ขวด พร้อมสังเกตลักษณะขวด ต้องไม่มีการแยกบรรจุใหม่ ไม่ใช่ขวดเครื่องดื่มอื่นมาบรรจุแทน ควรสังเกตสุรา หากพบมีสี กลิ่น รสเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ควรดื่ม นอกจากนี้ อยากให้บุคลากรทางการแพทย์ จนท.สาธารณสุข เร่งให้ความรู้โทษและภัยสุขภาพของสุราปลอม ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อลดการดื่มสุราด้วย</p>	
<p>บริจาดวงตา-อวัยวะผ่านหมอพรีพร้อม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์), เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยว่า สธ. MOU กับสภาภาคไทย เดินหน้า Digital Health Platform เพิ่มช่องทางบริจาดวงตา อวัยวะ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลบริจาดวงตาและอวัยวะ ผ่าน Line OA และแอปฯ หมอพรีพร้อม เน้นสะดวกรวดเร็ว และวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยอวัยวะได้เหมาะสม ทันเวลา</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เป็นยกระดับรูปแบบการรับบริจาดวงตาและอวัยวะผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัย เป็นมิติใหม่ให้ทุกคนสามารถแสดงความจำนงการบริจาคของตนเองได้และตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ผ่านช่องทางเดียวกัน โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นความลับ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล</p>	
<p>อบรมครูพยาบาล-จนท.สุศาลาพระราชทาน-เครือข่าย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. สืบสานโครงการพระราชดำริ "สุศาลาพระราชทาน" จัดติวเข้มเติมองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพครูพยาบาล เจ้าหน้าที่และเครือข่าย 13 แห่ง ในเขตภาคเหนือ สร้างบุคลากรคุณภาพที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น และเป็นพื้นที่พึ่งด้านสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน</p>	
<p>โรคเส้นประสาทตาอักเสบ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยกุลกิจ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคเส้นประสาทตาอักเสบ เป็นภาวะที่มีการอักเสบร่วมกับการเสื่อมของปลอกหุ้มเส้นประสาทตา โดยผู้ป่วยอาจมีโรคที่มีการเสื่อมของเส้นประสาทสมองและไขสันหลังร่วมด้วย ฉะนั้นหากพบผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเส้นประสาทตาอักเสบต้องหาว่ามีโรคทางกายร่วมด้วยหรือไม่ เพราะอาจนำไปสู่ความพิการทางกายอย่างถาวรได้</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒนะ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เผยอาการ โรคเส้นประสาทตาอักเสบ คือ ตามัวแบบเฉียบพลันร่วมกับอาการปวดตา โดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือเคลื่อนไหวลูกตา อาจเริ่มจากตามัวตรงกลางและมัวมากขึ้นเรื่อยๆ ในสัปดาห์แรกจนอาจมองไม่เห็นได้ โดยในช่วงแรกหากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะสามารถกลับมามองเห็นได้ดีขึ้น แต่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันทีที่</p>	
<p>สปสช.หนุนท้องถิ่นจัดรถรับส่งผู้ทุพพลภาพไป รพ.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบร่างข้อเสนอการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดให้อปท. ใช้งบ กปท. พาไปรับการรักษาที่ รพ./ หน่วยบริการ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ทุพพลภาพ ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ญาติไม่ต้องลางาน ซึ่งผู้ทุพพลภาพในที่นี้หมายถึงผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 3 กลุ่ม คือ 1.คนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว 2.ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และ 3.ผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเอง</p>	
<p>ปัญหาบุคลากรขาดแคลน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (mcot, prd.)</p> <p>- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธาน กมธ.สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และนักระบาดวิทยา ได้เชิญตัวแทนวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และผู้แทนกองบริหาร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ชี้แจงโครงสร้าง อัตรากำลังของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รวมถึงเรื่องค่าวิชาชีพ ความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ และสถานการณ์ด้านกำลังคน พบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ โดยกรมการฯ เห็นว่ายังสามารถรับนักสังคมสงเคราะห์เข้าบรรจุราชการได้เพิ่มขึ้น เพราะเพิ่งรับไปเพียงกว่า 1,000 อัตรา ยังสามารถรับได้อีก 3,000-4,000 อัตรา และต้องแก้ไขเรื่องเพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสม ให้มีความก้าวหน้าในระบบราชการ ซึ่งกรมการฯ จะสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
<p>ตำแหน่งนักสาธารณสุข</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ดร.ริชกี สาริระ เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ เผยถึงกรณีที่ชมรมฯ เดินทางไปยื่นหนังสือเรื่องการเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งนักสาธารณสุข ถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อ 10 ก.ค. 67 ล่าสุด ทาง ก.พ. มีการส่งหนังสือตอบกลับมาให้ชมรมฯ สำคัญคือ ในประเด็นการพิจารณากำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุขให้เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567 รวมถึงประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง สสอ. และตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. นั้น ทาง สธ. ได้จัดส่งคำขอที่ได้รับความเห็นจาก อ.ก.พ.สธ. ไปยังสำนักงาน ก.พ. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ.</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. เผยภายหลังร่วมพิธี MOU การวิจัยด้านระบบสุขภาพและการแพทย์กับหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการวิจัยทั้ง 24 หน่วยงาน ภายใต้งานประชุมวิชาการ สวรส. ปี 2567 ว่า จากความร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งหมด มีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ และมุ่งเป้าหมายวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพได้จริง เป็นการเพิ่มโอกาสให้บัตรทองได้ใช้ประโยชน์ ทั้งยา เทคโนโลยีการแพทย์และบริการสุขภาพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมเสริมความมั่นคงให้ระบบสุขภาพ</p>	